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การดาํเนินงาน 
ของ 

คณะอนุกรรมการรับและพจิารณาเร่ืองร้องเรียนจากประชาชน 
ประจาํปีพ.ศ. 2555 

 
เร่ืองที่ 1      ร้องเรียนรายการ “สถานีประชาชน” แพร่ภาพออกอากาศ เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2555 วา่กระทํา

การขดัตอ่ข้อบงัคบัองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแหง่ประเทศไทย   ว่าด้วยจริยธรรมของ

วิชาชีพเก่ียวกบัการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552 ข้อ. 5 จริยธรรมด้านความสมดลุ เป็นธรรม 
 
ข้อร้องเรียน   กรรมการกลุม่สหภาพแรงงาน อ้อมน้อย – อ้อมใหญ่ มีหนงัสือร้องเรียนกรณีรายการสถานี

ประชาชน ออกอากาศประเด็นการพดูคยุสนทนาปัญหาเร่ืองท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัแรงงานโดย ” ป้าแจ๋ว” จาก

โรงงาน  “ไดนามิค”  กรรมการกลุ่มผู้ ร้อง ซึ่งมีความเดือดร้อนเก่ียวกับปัญหาแรงงาน โดยออกอากาศ

ร่วมกบัรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน    อธิบดีกรมสวสัดิการคุ้มครองแรงงาน     ผู้ ร้องได้ร้องเรียน เก่ียวกบัการ

ให้เวลาไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ ร่วมรายการท่ีมีตําแหน่งทางราชการกับผู้ ร้องและผู้ ร่วมรายการคนอ่ืนๆ  

รวมถงึการจดัท่ีนัง่เวทีไม่เหมาะสม    มีความเหลื่อมลํา้และไม่เป็นธรรมในพืน้ท่ีส่ือซึง่ผิดหลกัจริยธรรมด้าน

ความสมดลุ   เป็นธรรม   
 
การวินิจฉัย    คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนได้ตรวจสอบเทปรายการ

และพิจารณาจากคําชีแ้จงของเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบผลิตรายการ โดยท่ีประชุมได้ตัง้คําถามเก่ียวกับ            

การร้องเ รียนรายการสถานีประชาชนว่าให้นํ า้หนักของเวลาและการจัดเวที ท่ีนั่ง ไม่ เ ป็นธรรม                  

คณะอนกุรรมการฯ  ได้พิจารณา  2 ประเด็น  คือ 
                        1.)  ฝ่ายแรงงานไม่ได้รับความเป็นธรรมในการให้ข้อมูลและการชีแ้จง เพราะเวลาส่วน

ใหญ่เป็นการชีแ้จงให้ข้อมลูจากรัฐมนตรีและอธิบดี      และเม่ือรวมเวลาชีแ้จงของฝ่ายแรงงานแล้วไม่ถึง           

5 นาที    ในรายการท่ีมีความยาวเกือบคร่ึงชัว่โมง   โดยเฉพาะป้าแจว๋ได้เวลาพดูประมาณ 1 นาทีเท่านัน้ 
                        2.)  การจัดเวทีของรายการสถานีประชาชน    เห็นว่าฝ่ายร้องเรียนถูกกําหนดให้นั่งแถว

หลงัเจ้าหน้าท่ีกระทรวงแรงงานและผู้ ติดตามรัฐมนตรีซึ่งเป็นการจดัเวทีท่ีสร้างความเหล่ือมลํา้และไม่เป็น

ธรรมบนพืน้ท่ีส่ือ 
            คณะอนุกรรมการฯ   ได้ตรวจสอบเทปรายการแล้วพบว่า   ผู้ ดําเนินรายการได้ให้เวลา

บางส่วนในการให้ข่าวของรัฐมนตรีซึ่งไม่เก่ียวกับประเด็นแรงงาน       ขณะท่ีฝ่ายกลุ่มสหภาพแรงงาน   
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อ้อมน้อย –  อ้อมใหญ่   ได้เวลาแสดงความคิดเห็นน้อยกว่าเวลาท่ีให้กบัรัฐมนตรีจนดเูหมือนไม่มีความ

เสมอภาคกนั 
                       มติที่ประชุม    เสนอให้ผู้ผลิตรายการนําเทปมาตรวจดูซํา้    เพ่ือชีใ้ห้เห็นแนวการแก้ไข

ข้อบกพร่องเร่ืองการจดัเวทีและการจดัเวลา    แม้ว่าจะมีข้อจํากดัระหว่างการผลิตแต่ก็ควรปรับปรุง  เพราะ

ผู้ชมไม่ทราบข้อจํากดั    จึงให้ตกัเตือนผู้ผลิตรายการในการทํารายการสด     ระมดัระวงัการเชิญแขกเข้า

ร่วมรายการ    สว่นพิธีกรจําเป็นต้องมีความเช่ียวชาญและทกัษะท่ีสามารถแก้ไขสถานการณ์ในภาวะคบัขนั      

และควบคมุรายการเพ่ือให้ข้อมลูได้รอบด้านมากขึน้ 
  

เร่ืองที่ 2        ร้องเรียนรายการ  “ท่ีน่ีไทยพีบีเอส”    แพร่ภาพออกอากาศเม่ือวนัท่ี   7  มีนาคม  2555  ว่า

กระทําการขดัต่อข้อบงัคบัองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยจริยธรรม

วิชาชีพเก่ียวกบัการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552  ข้อ 7 จริยธรรมด้านการเคารพศกัดิ์ศรีความ

เป็นมนษุย์    ความเป็นสว่นตวั   และการคุ้มครองสิทธิสว่นบคุคล 
 
ข้อร้องเรียน      สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ ฟังรายการ  มีหนังสือร้องเรียนกรณีรายการท่ีน่ีไทยพีบีเอส โดย

บรรณาธิการข่าวและผู้สื่อข่าวเสนอสกู๊ปข่าว “ ห่วงพระสงฆ์กบัพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ “ ซึ่งมีเนือ้หา

เก่ียวกับความเส่ือมเสียในพระพทุธศาสนา    เสนอภาพของพระ   เณร   ท่ีมีลกัษณะกริยาท่าทางแสดง

ถึงอตัลกัษณ์ของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ     ผู้สื่อข่าวได้ใช้ถ้อยคําและนํา้เสียงท่ีแสดงออกถึง

การละเมิดศกัดิ์ศรีความเป็นมนษุย์ โดยใช้คําว่า  “เบ่ียงเบนทางเพศ”  รวมถึงบทสมัภาษณ์รองอธิบดีสงฆ์

ท่านหนึง่ท่ีเรียกบคุคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศวา่เป็น  “พวกแอบจิต” 
 
การวินิจฉัย       คณะอนกุรรมการรับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนได้ตรวจสอบเทปรายการ

และพิจารณาคําชีแ้จงของบรรณาธิการข่าวและผู้ ส่ือข่าว   โดยท่ีประชุมได้ตัง้คําถามเก่ียวกบัผู้ ส่ือข่าวใน

รายการว่าได้ใช้ถ้อยคํา   ภาษา   และนํา้เสียง   ท่ีให้ความรู้สึกละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือไม่

คณะอนกุรรมการ ฯ ได้พิจารณา 4 ประเด็น  คือ 
                           1.) ภาษาท่ีใช้ในการรายงานข่าว  โดยเฉพาะภาษาท่ีมีความอ่อนไหวด้านศาสนาและ

วฒันธรรม    ทีมงานมีการทบทวนตรวจสอบก่อนออกอากาศหรือไม่    ภาษาและถ้อยคําเหมาะสมหรือไม่

เหมาะสมประการใด 
                            2.) ทีมงานมีความเข้าใจ ในประเด็นท่ีเก่ียวกบัจริยธรรมด้านการเคารพศักดิ์ศรีความ

เป็นมนษุย์อยา่งไร 

                            3.) ทีมงานได้เปิดโอกาสให้ตวัแทนของผู้ ท่ีมีความหลากหลายทางเพศได้แสดงทัศนะ

ความคิดเห็นบ้างหรือไม ่
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                            4.)  ภาพท่ีนํามาจากส่ือออนไลน์    บางช่วงบางตอน    ได้รับการทบทวนพิจารณา

คดัเลือกก่อนนํามาออกอากาศหรือไม ่                                                                                                   
                คณะอนกุรรมการ ฯ ได้พจิารณาเห็นว่า   ทีมงานมีความกล้าหาญท่ีนําประเด็นปัญหาใน

วงการพระสงฆ์มาเสนอข่าว      และแสดงถึงความรู้และการแสวงหาข้อมลูของทีมงานได้มากพอสมควร   

แต่ประเด็นท่ีถูกร้องเรียนนัน้ไม่ไช่ประเด็นการนําเสนอข่าว    แต่เป็นปัญหาเร่ืองการใช้คําสรรพนาม

ทัง้หลาย     ซึ่งเป็นคําพูดของผู้ ให้สมัภาษณ์  ทีมงานจึงควรทําความเข้าใจกบัผู้ ร้องเรียนว่าประเด็นหลกั

ของรายการคืออะไร     และส่ิงท่ีมีการร้องเรียนมานัน้จะได้นําไปปรับปรุงต่อไป 
             มติท่ีประชุม    เห็นว่าคําชีแ้จงของผู้ดําเนินรายการท่ีน่ีไทยพีบีเอสมีความชดัเจน   แต่

ให้ระมดัระวงัการใช้ถ้อยคําภาษาไม่ให้กระทบความรู้สกึของบคุคลทัว่ไป    โดยต้องรักษามาตรฐานการใช้

ภาษาให้ถกูต้องและเหมาะสมเสมอ 

 
เร่ืองที่   3           มลูนิธิคุ้มครองผู้บริโภค   ตัง้ข้อสงัเกตกรณีสถานีไทยพีบีเอส   ได้ออกสปอตโฆษณา 

ทางสถานี     ซึง่มีข้อความขอบคณุผู้สนบัสนนุจดัการประชมุในตอนท้าย    และมีลกัษณะเป็นการโฆษณา   

การกระทําดงักล่าวขดัต่อ  พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย   มาตรา 

11 วรรค 2  หรือไม ่
 
ข้อร้องเรียน       มลูนิธิคุ้มครองผู้บริโภคได้ตัง้ข้อสงัเกตกรณีสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส  จดังาน   ASIA  

MEDIA  SUMMIT   2012   ท่ีโรงแรม  เซนทาราแกรนด์  กรุงเทพมหานคร  เม่ือวนัท่ี 29 – 30 พฤษภาคม  

2555    และได้ออกอากาศข้อความขอบคณุผู้สนบัสนนุการจดังานในท้ายสปอต      ซึง่เข้าขา่ยโฆษณาหรือ

โฆษณาแฝงหรือไม ่
 
การวินิจฉัย          คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนได้ตรวจสอบข้อความ

ในสปอตท่ีออกอากาศและพิจารณาคําชีแ้จงของเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบการจัดงานแล้วได้พิจารณาใน  3 

ประเด็น  คือ 
                           1.)  ผู้บริหาร ส.ส.ท.  มีความจําเป็นต้องขอรับเงินสนบัสนนุจากหน่วยงานอ่ืนอยา่งไร 
                              2.)  หากมีความจําเป็นต้องรับเงินสนบัสนุนส.ส.ท.   มีมาตรการอย่างไรท่ีจะปกป้อง

ความอสิระในวิชาชีพ หรือจริยธรรมส่ือสาธารณะหรือไม ่
                              3.) ลักษณะการเสนอข้อความขอบคุณท้ายสปอต     ถือเป็นการโฆษณาหรือ           

โฆษณาแฝงหรือไม ่
                  คณะอนุกรรมการ ฯ  ได้พิจารณาเทปสปอตโฆษณาและการชีแ้จงของผู้ ดําเนินงาน     

ได้ข้อเท็จจริงว่าการออกสปอตประกาศดังกล่าวเพ่ือให้สาธารณชนมีส่วนร่วมกับงานดังกล่าว    โดยไม่
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เฉพาะเจาะจงผู้ใดผู้หนึง่      ผู้ดําเนินงานได้ขอการสนบัสนนุจากหลายสิบหน่วยงาน    แต่ได้รับการตอบรับ

สนบัสนนุงบประมาณจากหน่วยงานเท่าท่ีปรากฎในท้ายสปอต       โดยได้คํานงึถึงประโยชน์ท่ีสงัคมไทยจะ

ได้รับในภาพรวม        ท่ีประชุมได้เสนอว่าหากต้องการงบประมาณสนับสนุนควรหาวิธีอ่ืนท่ีเหมาะสม    

ประเด็นปัญหาอยูท่ี่การแสดงช่ือผู้สนบัสนนุบนหน้าจอถ่ีบอ่ยเกินควรหรือไม่     และควรพิจารณาหน่วยงาน

สนบัสนนุท่ีไมมี่ผลกระทบตอ่สงัคม  
          มติในที่ประชุม  ให้ทําหนังสือตักเตือนผู้จัดการประชุม  AMS     โดยคํานึงถึงการขอ

สนบัสนนุจากหน่วยงาน    องค์กร   ท่ีไมมี่พฤติกรรมการผลิตกระทบตอ่ชมุชนต่างๆ   และให้ระมดัระวงัการ

ขอสนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอกท่ีมีความละเอียดอ่อนต่อการสร้างมีผลกระทบทางลบต่อสงัคม    และ

เสนอให้รวบรวมรายช่ือหน่วยงานท่ีมีปัญหาทางสังคม     หรือท่ีมีลักษณะขาดความเป็นกลาง    เพ่ือ

หลีกเล่ียง   การขอสนบัสนนุโดยไม่จําเป็น 
 
เร่ืองที่ 4         การร้องเรียน   “รายการหนูน้อยจ้าวเวหา”   เผยแพร่ออกอากาศเม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 

2555    วา่กระทําการขดัต่อข้อบงัคบัองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วย

จริยธรรมวิชาชีพเก่ียวกับการผลิต และการเผยแพร่รายการ  พ.ศ. 2552  ข้อ 6 จริยธรรมด้านความเป็น

อิสระของวชิาชีพ    ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ   และการไม่มีผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 
ข้อร้องเรียน    คณะอนุกรรมการ ฯ  ได้รับการตัง้ข้อสังเกตจากสมาชิกสภาผู้ ชมผู้ ฟังรายการ กรณี

สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสออกอากาศ “รายการหนนู้อยจ้าวเวหา” เม่ือวนัท่ี 17 มิถนุายน 2555 เวลา 14.00 

น.   โดยผู้ ดําเนินรายการนําเสนอเนือ้หาในลกัษณะส่งเสริมภาพลกัษณ์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต   โรงงาน

ไฟฟ้าถ่านหิน    อําเภอแม่เมาะ   จังหวัดลําปาง  กล่าวถึงบรรยากาศรอบๆ โรงไฟฟ้าว่า    “มีอากาศ
สะอาดสดช่ืน”    เท่ากบัรับรองการทํางานของไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเด็นเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม    รวมทัง้

นําเสนอสกู๊ปการทํางานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นเวลาหลายนาที 
 
การวินิจฉัย     คณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเร่ืองจากประชาชนได้ตรวจสอบเทปรายการและได้

พิจารณาจากคําชีแ้จงของผู้ผลติรายการ     คณะอนกุรรมการฯได้พิจารณาใน 3 ประเด็น  คือ 
                          1.)  มีหลกัเกณฑ์การเลือกพืน้ท่ีการทํากิจกรรมอยา่งไร 
                          2.)  พืน้ท่ีท่ีจดัรายการเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความขดัแย้งหรือไม่   ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือไม ่

และได้ดําเนินการอยา่งไร 
                          3.) ผลการตรวจสอบ   ข้อเท็จจริงเป็นอยา่งไร 
             คณะอนุกรรมการฯ ได้ฟังข้อชีแ้จงจากผู้ผลิตรายการแล้วมีความเห็นว่า  ผู้บริหารสํานัก

รายการยอมรับวา่ทีมงานขาดความรู้ความเข้าใจตอ่ปัญหามลพิษทางอากาศ   ขาดการให้ข้อมลูท่ีรอบด้าน    
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วิธีการนําเสนอทําให้สาธารณชนเข้าใจว่า  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รับรองความปลอดภยัของสถานท่ี

ดงักลา่ว      แตก็่ได้ตรวจสอบแล้วไม่พบวา่ทีมงานมีเจตนาละเมิดต่อข้อบงัคบัด้านจริยธรรมว่าด้วยวิชาชีพ

ส่ือ     หรือมีเจตนาประชาสมัพนัธ์สถานท่ี      ทัง้นี ้ผู้บริหารสถานีไทยพีบีเอสได้ทําหนงัสือตกัเตือนทกุฝ่าย

ท่ีเก่ียวข้องกรณีการนําเสนอรายงานในลกัษณะประชาสมัพนัธ์สถานท่ีเป็นเวลาหลายนาที ให้กบัองค์กรท่ี

เป็นปัญหาทางสงัคมแล้ว      จึงสัง่ห้ามมิให้กระทําการเช่นนัน้อีกและได้กําหนดแนวปฏิบตัิสําหรับการจดั   

“รายการหนนู้อยจ้าวเวหา” แล้ว 
             มติท่ีประชุม    เห็นเป็นเอกฉันท์ว่า   รายการดังกล่าวมีเนือ้หาสนับสนุนกิจการท่ีมี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชดัเจน ถือว่าเป็นการขดัข้อบงัคบัองค์การฯว่าด้วยจริยธรรมวิชาชีพเก่ียวกบั

การผลิตและเผยแพร่รายการ    ผู้ดําเนินรายการควรมีมาตรการให้ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบโดยใช้เวที

รายการเปิดบ้านไทยพีบีเอสเป็นส่ือกลางและเผยแพร่ความเห็นจากผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ      อนัเป็นการให้

โอกาสผู้ ท่ีได้รับผลกระทบมีเวทีแสดงความคิดเห็น   และให้โอกาสการไฟฟ้าฝ่ายผลิต    อําเภอแม่เมาะ  

จงัหวดัลําปาง   เป็นฝ่ายชีแ้จง   เพ่ือลดความขดัแย้งทางสงัคม 
 
เร่ืองที่  5       ร้องเรียนเร่ืองการเผยแพร่ประเด็นข่าวของ  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด 

(บวท.)    ผ่านสถานีไทยพีบีเอส   ระหว่างวนัท่ี 5 – 27 กรกฎาคม  2555    ซึง่ในบางประเด็นท่ีนําเสนอไม่

ตรงกับข้อเท็จจริง   ทําให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรและต่อความเช่ือมั่นของ             

สายการบิน    อนัเป็นผลเสียต่อช่ือเสียงของประเทศ 
 
ข้อร้องเรียน    บริษัท  วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จํากดั (บวท.) มีหนงัสือร้องเรียนกรณีการออกอากาศ

เสนอข่าวภาคค่ําระหว่างวนัท่ี 5 – 27 กรกฎาคม 2555 อย่างต่อเน่ือง    โดยร้องเรียนถึงการถกูพาดพิงใน

ประเด็นขา่ว 3 ประเด็น  คือ 
                          1.) ประเด็นท่ีสํานกังานตรวจเงินแผ่นดนิ (สตง.) จะตรวจสอบเพิม่เติมเก่ียวกบัการขดัข้อง

ของระบบไฟฟ้าจ่ายระบบประมวลผลเรดาร์   ออกอากาศข่าวภาคค่ํา  เวลา 19.00 น.  วันท่ี 5 และ 26 

กรกฎาคม 2555 
                           2.) ประเด็น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากดั (มหาชน) ทอท. ไม่จําเป็นต้องสร้างรันเวย์

ท่ี 3 หาก กบว. มีการบริหารจดัการจราจรทางอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ      ออกอากาศในข่าวภาค

ค่ําเวลา 19.00 น. วนัท่ี 12  และ  25 กรกฎาคม 2555 
                            3.) ประเด็น  สตง. ตัง้ข้อสงัเกตว่าการจดัหาเรดาร์  6  ชุด  สําหรับใช้งานท่ีท่าอากาศ

ยานดอนเมืองและติดตัง้ใช้งานท่ีส่วนภูมิภาคมีความล่าช้าจึงอาจเป็นเหตุให้เกิดปัญหาการขัดข้องของ

ระบบไฟฟ้าจ่ายระบบประมวลผลเรดาร์ 
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การวินิจฉัย        คณะอนกุรรมการรับและพิจารณาเร่ืองร้องเรียนจากประชาชน  ได้ตรวจสอบเทปรายการ

ข่าวดงักล่าว   และได้พิจารณาคําชีแ้จงของทีมงานกองบรรณาธิการข่าวประเด็นเก่ียวกบัการร้องเรียนของ 

บริษัท  วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จํากดั  ดงันี ้  
                            1.) การปิดซอ่มรันเวย์ฝ่ังตะวนัออกของท่าอากาศยานสวุรรณภมูิจากรันเวย์ชํารุด ทําให้

มีการพดูถงึการก่อสร้างรันเวย์ท่ี 3 มลูค่า 1.3 หม่ืนล้านบาท ซึ่งระหว่างหาข้อมลูมีความเห็นจากฝ่ายต่างๆ  

ท่ีเก่ียวข้องถึงความจําเป็นในการสร้างรันเวย์ท่ี 3     เปรียบเทียบกบัสนามบินฮ่องกงและสนามบินคนัไซ-

ญ่ีปุ่ น   ท่ียงัมีเพียง 2 รันเวย์   สภาพภมิูประเทศยงัเป็นเกาะ  การขึน้ลงของเคร่ืองบินมีความยากลําบาก

กว่าเม่ือเทียบกับสนามบินสุวรรณภูมิ     จึงมีการนําเสนอความเห็นของกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา       

(นายประสงค์   ตณัมณีวฒัน)   ถึงความจําเป็นต้องมีรันเวย์ท่ี  3   คุ้มค่ากบัเงินท่ีลงทนุ    ขณะเดียวกนัได้

รายงานถึงประสิทธิภาพการทํางานของ บวท.   โดยเปรียบเทียบกบัสนามบินฮ่องกง   และญ่ีปุ่ น   ระหว่าง

นีผู้้ ส่ือข่าวพยายามติดต่อ   น.ต.ประจักษ์   สัจจโสภณ  กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่  บวท. เพ่ือขอ

คําอธิบายหลกัการทํางานแตไ่ด้รับการปฏิเสธ   จงึได้ออกอากาศวนัท่ี 19 กรกฎาคม  2555 
                             2.) ระหว่างปิดรันเวย์  1  รันเวย์ในท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ   ได้เกิดปัญหาจอเรดาร์

ของ บวท. ขดัข้องนานนบั 1 ชัว่โมง  ทําให้เคร่ืองบินจํานวนมากต้องบินวน   หรือก็ไปลงสนามบินอ่ืน  เม่ือ

ตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นปรากฎการณ์ท่ีไม่ได้เกิดขึน้ในสนามบินท่ีเป็นมาตรฐานสากล   ดังนัน้            

กองบรรณาธิการข่าวจึงนําเสนอรายงานปัญหาการควบคมุการจารจรทางอากาศภายใต้การควบคุมของ  

กบว. ในวนัท่ี 25 ก.ค.2555   โดยเสนอรายงานจาก  กบว. ท่ีส่งชีแ้จงไปให้คณะอนุกรรมาธิการคมนาคม

ทางอากาศวฒิุสภา    พร้อมสมัภาษณ์อธิบดีกรมการบินพลเรือน   นายกสมาคมนกับินไทย    รักษาการ

ผู้ ว่าการ สตง.     และมีการแสดงความคิดเห็นจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการทํางานถึงปัญหาผลกระทบจาก

ระบบเรดาร์วิทยุการบินฯ โดยเฉพาะนายกสมาคมนักบินไทย    ซึ่งกัปตันบริษัทการบินไทย กล่าวถึง

ประสิทธิภาพของ  กบว. ท่ีควรมีมากกวา่นี ้ 
                              3.) วันท่ี 26 ก.ค. 2555   สถานีไทยพีบีเอสช่วงข่าวภาคค่ํา  ได้นําเสนอปัญหาการ

ขดัข้องของจอเรดาร์ ของ กบว.  โดยนําคําชีแ้จงของ น.ต. ประจกัษ์  สจัจโสภณ กรรมการผู้ อํานวยการใหญ่  

กบว. ตอ่คณะกรรมาธิการ ป.ป.ช.   พร้อมปลอ่ยเสียงคําให้สมัภาษณ์ของ น.ต. ประจกัษ์  สจัจโสภณ  ซึง่มี

เนือ้หาท่ีไมไ่ด้ระบวุา่สตง.  จะเข้ามาตรวจสอบเพ่ิมเติมการขดัข้องดงักลา่ว 
                  คณะอนุกรรมการฯ ได้รับฟังคําชีแ้จงจากฝ่ายท่ีเก่ียวข้องแล้ว     ได้พิจารณาให้ฝ่ายท่ี

เก่ียวข้องติดต่อกบัฝ่ายบริษัท  วิทยกุารบินฯ  จํากดั  เพ่ือขอข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทําข่าวให้เท่ียงตรง

มากขึน้    ในการพิจารณาครัง้นีที้มงานยอมรับว่ามีประเด็นท่ี  บริษัท    วิทยกุารบินฯ  จํากดั อ้างถึงความ

สมดลุการเข้าถงึแหลง่ข่าวซึง่จะมีการปรับปรุง     โดยทีมข่าวจะติดต่อกบัวิทยกุารบินเพ่ือทําการเข้าใจและ

ดําเนินการตอ่ไป 
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                  ท่ีประชุมได้พิจารณาข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง

ประเทศไทย     ว่าด้วยจริยธรรมของวิชาชีพเก่ียวกบัการผลิตและการเผยแพร่รายการ พ.ศ. 2552   ข้อ 4.1 

/  4.2 /  4.3    เก่ียวกบัจริยธรรมด้านความถกูต้อง   เท่ียงตรง      ข้อ 5  เก่ียวกบัจริยธรรมด้านความสมดลุ   

เป็นธรรม   และข้อ 10.2   การเสนอข่าว   ร ายงาน   หรือรายการท่ีมีการกลา่วหาบคุคล   กลุม่บคุคล   นิติ

บุคคล  ต้องระลึกเสมอว่าผู้ ท่ีถูกกล่าวหาต้องได้รับสิทธิและโอกาสท่ีจะโต้ตอบข้อกล่าวหา   ในข่าว  ใน

รายงานหรือในรายการเดียวกนั    และในเวลาท่ีสมควร     
                              ดงันัน้  การพิจารณาประเด็นการร้องเรียนนีเ้ป็นเร่ืองการสอบข้อเท็จจริงและเป็นเร่ือง

ต้องมีมติอยา่งไรแจ้งให้ฝ่ายข่าวรับทราบ   ซึง่ข้อเท็จจริงพบวา่มีการยอมรับว่ามีความบกพร่องความสมดลุ

ในเร่ืองความเท่ียงตรงและในเร่ืองของการปฏิบตัิเป็นธรรมในการให้โอกาสตอบโต้กบัผู้ ท่ีถกูกล่าวหาตาม

ความผิดตามข้อบังคับฯ ดังกล่าว  จึงเห็นควรให้สิทธิบริษัท   วิทยุการบินฯ  จํากัดมีโอกาสโต้แย้งชีแ้จง   

และควรตกัเตือนให้ระมดัระวงัการทําข่าวด้วยความเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ผู้ เสียหายได้ชีแ้จงให้ข้อมลูอีก

ด้านหนึ่ง 
               มตทิี่ประชุม    ข้อเท็จจริงนีช้ดัเจนมาก   ขอให้ทีมงานชีแ้จงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือ

รายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย    และชีแ้จงให้ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทราบต่อไป   พร้อมทัง้ให้ทําหนังสือ

ตักเตือนผู้ รายงานข่าวและผู้ ท่ีเก่ียวข้องระมัดระวังเร่ืองการเสนอข่าวรอบด้านมากขึน้    ให้ทีมงาน

ประสานงานติดต่อกบัผู้ ร้องในการดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยให้โอกาสและสิทธิท่ีจะโต้ตอบชีแ้จงและให้       

ฝ่ายขา่วดําเนินการแก้ไขปัญหาและหาข้อเท็จจริงต่อไป 
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